

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946 - 27/3/2018)

# THỂ THAO QUẢNG BÌNH QUYẾT TÂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO TDTT QUẦN CHÚNG CỦA TỈNH NGÀY Càng LỚN MẠNH, GẶT HÁI NHIỀU THÀNH TÍCH CAO TẠI ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII

LÊ PHÚ SƠN

Năm 2017 đã khép lại với nhiều dấu ấn khó quên của thể thao Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng. Đối với thể thao thành tích cao Quảng Bình, có thể nói năm 2017 khá thành công khi các vận động viên tỉnh nhà giành được 178 huy chương các loại (trong đó số huy chương trong nước đạt 57 HCV, 44 HCB, 49 HCD; số huy chương quốc tế đạt 16 HCV, 06 HCB, 06 HCD). Đặc biệt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 29) ở Malaysia, Quảng Bình vinh dự góp mặt 02 vận động viên và đã xuất sắc giành về cho đoàn Thể thao Việt Nam 02 huy chương Vàng và 01 huy chương Bạc ở môn Bơi và môn Điền kinh. Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (môn Bơi) giành 01 huy chương Vàng cự ly 1500m tự do, phá kỷ lục SEA Games. Năm 2017 cũng là năm mà phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng tỉnh Quảng Bình có bước phát triển mới. Lần đầu tiên 100% huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn tổ chức khai mạc Đại hội TDTT các cấp và tổ chức thành công các môn trong chương trình Đại hội TDTT các cấp. Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thành công Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VIII đúng quy mô đảm bảo long trọng, hoành tráng; đến nay, đã có 08/12 môn thi đấu trong chương trình Đại hội được tổ chức...

Bước sang năm 2018, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, thể thao Quảng Bình quyết tâm xây dựng và phát triển phong trào TDTT quần chúng của tỉnh

ngày càng lớn mạnh, gặt hái và lập nhiều thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Nhìn lại chặng đường trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, công tác thể dục thể thao của tỉnh Quảng Bình đã và đang có những bước chuyển biến tích cực, lĩnh vực TDTT đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đất nước và của tỉnh. Ngay từ những ngày đầu năm 2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng - mừng Xuân, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước; kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2018), Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã ban hành các văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh tổ chức các hoạt động TDTT trong mọi đối tượng. Thông qua các hoạt động nhằm kêu gọi, động viên toàn thể cán bộ, HLV, HDV, VĐV phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, đưa phong trào TDTT của địa phương ngày càng phát triển; góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển phong trào TDTT trong mọi đối tượng quần chúng nhân dân.

Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, trong những ngày đầu xuân năm mới 2018, các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đồng loạt hưởng ứng tổ chức các hoạt động thi đấu giao lưu TDTT như bóng đá, bóng chuyền... đã tạo ra được sân chơi lành mạnh, bổ ích thu hút đông đảo mọi đối tượng tham gia thi đấu và cổ vũ. Các hoạt động TDTT tại các xã, phường trở thành ngày hội lớn góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của quần chúng nhân dân trên địa bàn. Một số huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ban ngành cấp tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao hưởng ứng, cụ thể như: Thành phố Đồng Hới tổ chức giải Bóng chuyền truyền thống mừng Đảng - mừng Xuân; Thị xã Ba Đồn tổ chức Hội vật truyền thống hằng năm vào ngày mồng 10 Tết âm lịch; Huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh tổ chức giải Vô địch Cờ tướng toàn huyện; Phòng Giáo dục Đồng Hới tổ chức giải Bóng chuyền nữ chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Sở Y tế tổ chức giải Bóng chuyền nam - nữ toàn tỉnh chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức giải Bóng chuyền nữ toàn tỉnh chào mừng ngày 8/3... thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến xem và cổ vũ. Hòa chung trong không khí của những ngày đầu xuân năm mới, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức Giải Bóng chuyên nam thanh niên toàn tỉnh với mục đích thiết thực



Giải bóng đá nam Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2017 đã được tổ chức thành công **Ảnh: X.T**

chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2018). Có thể nói, phong trào TDTT của tỉnh Quảng Bình đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phong trào TDTT quần chúng tiếp tục được mở rộng, giáo dục thể chất và thể thao trong trường học được phát huy; thể dục thể thao trong lực lượng CNVC-LĐ, lực lượng vũ trang được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp, phù hợp với sở thích của người dân, các hoạt động TDTT cơ sở luôn gắn với các ngày lễ, hội, kỷ niệm của địa phương và của tỉnh. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT quần

## Vấn đề - Sự kiện

chúng trong những năm qua thể hiện nhận thức của quần chúng nhân dân về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT đối với cuộc sống hàng ngày, bên cạnh đó sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tạo ra những chuyển biến đáng kể đối với TDTT. Chính quyền địa phương các cấp đã có sự đầu tư thích đáng cho phong trào TDTT như: Quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm cơ sở vật chất, sân bãi luyện tập phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu cho quần chúng nhân dân.

Trên lĩnh vực thể thao thành tích cao, ngay từ những ngày đầu năm 2018, các cấp, các ngành hữu quan cũng đã tích cực hoàn thiện dự thảo Đề án Phát triển TDTT thành tích cao đến 2020, tầm nhìn 2030 và một số quy định về chế độ đãi ngộ cho VĐV, HLV trên địa bàn toàn tỉnh trình Ban cán sự Ủy ban tỉnh phê duyệt ban hành. Khi Đề án được phê duyệt sẽ góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu tổng quát được đặt ra trong Quy hoạch phát triển ngành Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là: “Hoàn thiện bộ máy tổ chức thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thể dục, thể thao; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao và nâng cao vị thế của thể thao Quảng Bình tại đấu trường quốc gia, khu vực và châu lục. Phấn đấu đưa thể dục thể thao Quảng Bình luôn là một trong những tỉnh có thứ hạng cao khu vực Bắc Trung bộ và đạt thứ hạng 15-20 của cả nước”.

Năm 2018 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tiếp tục tổ chức các môn còn lại trong chương trình Đại hội TDTT của tỉnh, thành lập các đội đại biểu tham gia thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc. Chính vì vậy ngành Văn hóa và Thể thao Quảng Bình xác định tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo tổ chức thành công các môn còn lại; tổ chức tập huấn các

đội đại biểu của tỉnh tham gia thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc đạt thành tích cao nhất, nhằm khẳng định vị thế thể thao Quảng Bình trên toàn quốc. Với tinh thần đó, các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh đã tập trung tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia để tập luyện với ý chí quyết tâm cao, phấn đấu giành thành tích cao nhất tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII - 2018 tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 11 năm 2018. Đến với Đại hội lần này, Quảng Bình dự kiến sẽ tham gia 05/36 môn với khoảng 25 - 30 VĐV, chỉ tiêu đặt ra 20 - 25 huy chương các loại, trong đó phấn đấu đạt 05 - 07 HCV.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành Văn hóa và Thể thao Quảng Bình sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm TDTT tỉnh tổ chức thành công các môn còn lại của Đại hội TDTT các cấp. Chỉ đạo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT tập huấn các đội tuyển tham gia thi đấu các giải đạt thành tích cao; đặc biệt là Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII - 2018. Tiếp tục quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV về mọi mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT để thực sự trở thành những hạt nhân trong phong trào TDTT tại cơ sở.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện từ Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp đầy trách nhiệm của các sở, ban, ngành và cùng với sự hưởng ứng tích cực, tự giác của đông đảo quần chúng nhân dân, tin tưởng rằng năm 2018 thể thao Quảng Bình sẽ có những bước khởi sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của tỉnh giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ của quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh ■

L.P.S